
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2561 
วันที่  15  สิงหาคม  2561  เวลา 10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
------------------------------------ 

 
สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม   

1. นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง     ประธานสภาเทศบาล 
2. นายอภิชาติ  สวัสด ี     รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ    สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายเทิดศักดิ์  ลิ้มเจษฎาพงษ์     สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายวิสุทธิ์  แซ่บ่าง     สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายวรวุฒ ิ พลวิชัย     สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายชวน  อิสสระทะ     สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายสุเทพ  ฮ่ันสกุล     สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง     สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายประจักษ์  สุริยาพิทักษ์    สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายอ านวย  กองแก้ว     สมาชิกสภาเทศบาล 
12. ว่าที่ร้อยตรี ภิญโญ  วัชระสวสัดิ์    เลขานุการสภาเทศบาล 

 

สมาชิกสภาเทศบาลผู้ไม่มาประชุม 
 -ไม่มี 
 

คณะผู้บริหารผู้เข้าประชุม 
1. นายโกวิช   แสงตะวันวงศ์     นายกเทศมนตรี 
2. นายจรูญ   ฮ่ันสกุล     รองนายกเทศมนตรี 
3. นางพิมพา   ทองวิจิตร     รองนายกเทศมนตรี 
4. นายวีรชาติ  สถิรภัทร     เลขานุการนายกเทศมนตรี 

พนักงานเทศบาลผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุวิทย์  จีนพัฒน์     รองปลัดเทศบาล 
2. นายธณรัช  ละหารเพ็ชร     ผู้อ านวยการกองช่าง 
3. นางสาวจริยา  สกุลหนู     ผู้อ านวยการกองคลัง 
4. นางสาวพัทธนันท์  หนูแป้น    หัวหน้าส านักปลัด 
5. นางจีรวงศ์  รุ่งอาญา     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
6. นายจารึก  ชูราศี      เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
7. นายวินัย  มานอก     เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน 
8. นายกฤษฎา  บุญปก     นิติกรปฏิบัติการ 
9. นางอุไรวรรณ  ฉิมมี     เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
10.   นางสาวกัญจนรรณ์  ขาวช านาญ    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
11.   นางจรีพร  อิสสระทะ     ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 



-๒- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายเกรียงศักดิ์   ใจดี    ท้องถิ่นอ าเภอเคียนซา 

 
เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.  
 

ว่าที่ ร.ต.ภิญโญ  วัชระสวัสดิ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

     สมาชิกสภาเทศบาลได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาล จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และด า เนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ขอเรียนเชิญครับ 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

 

     ขอให้ทุกท่านยืนสงบนิ่ง  เพ่ือไว้อาลัยต่อการจากไปของท่านวันชัย  
นาคสนั่น สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เวลา 1 นาที 

ทุกท่านในที่ประชุมยืนไว้อาลัย 1 นาที 

      เรียน นายกเทศมนตรีต าบลเคียนซา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาลทั้ง 2 เขต และข้าราชการทุกท่าน  ขณะนี้ครบองค์ประชุมแล้วผม
ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาล ตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
      ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา สมัยสามัญ 
สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2561  

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

 

     ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลเคียนซา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 
23  กุมภาพันธ์  2561 ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบรายงานการ
ประชุมเพ่ือแก้ไขและรับรองต่อไป  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขข้อความหรือไม่    
เชิญครับ   
     แก้ไข หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 4 
ข้อความเดิม   มหาวิทยาลัยจันเกษม 
ข้อความใหม่   มหาวิทยาลัยจันทร์เกษม 
     แก้ไข หน้าที่ 15 ย่อหน้าที่ 8  บรรทัดที่ 3 
ข้อความเดิม  ซึ่งระยะเวลาไม่กว่า 20 ปี 
ข้อความใหม่  ซึ่งระยะเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี 
 

 
 

     มีท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วย 
สมาชิกสภาท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยแรก 
ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2561  โปรดยกมือ
ขึ้นครับ  
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มติที่ประชุม      รับรอง 8 ท่าน   
(1.นายอภิชาติ  สวัสดี  2.นายวิสุทธิ์ แซ่บ่าง  3.นายประดิษฐ์ ปลอดภิญโญ  
4.นายสุเทพ   ฮ่ันสกุล   5.นายเทิดศักดิ์   ลิ้มเจษฎาพงษ์   6.นายจรัล  
กมลจิตรุ่งเรือง   7.นายชวน  อิสสระทะ   8.นายประจักษ์  สุริยาพิทักษ์)   
     ไม่รับรอง (ไม่มี)   
     งดออกเสียง 3 ท่าน  
(1.นายวรวุฒิ  พลวิชัย  2.นายอ านวย  กองแก้ว   3.นายยุทธศักดิ์  กมล
จิตรุ่งเรือง)  

      เป็นอันว่าที่ประชุมสภามีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลเคียนซา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที ่1 ประจ าปี 2561   
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม  
     ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
     ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

     ระเบียบวาระที่ 5.1 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เสนอโดย นายกเทศมนตรี ขอเชิญครับ 

นายโกวิช   แสงตะวันวงศ์ 
นายกเทศมนตรี 

      เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 2 เขต 
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลเคียนซา จะได้เสนอร่างเทศ
บัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลเคียนซาอีกครั้ง
หนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลเคียนซาจึงขอชี้แจงให้
ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง  
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้  
 1.1.1 เงินฝากธนาคาร   จ านวน  24,425,937.05 บาท  
 1.1.2 เงินสะสม   จ านวน  18,571,846.10  บาท  
 1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน 6,067,490.61 บาท
 1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 
จ านวน 3 โครงการ รวม   3,340,000 บาท 
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 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 
โครงการ  รวม  300,000 บาท  
1.2 เงินกู้คงค้าง  จ านวน  2,055,710.36 บาท  

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่  31 
กรกฎาคม พ.ศ.2561  
 (1) รายรับจริง  จ านวน  32,415,363.55 บาท ประกอบด้วย 
          -หมวดภาษีอากร   จ านวน  389,943.08 บาท 
 -หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน
 193,744.30  บาท 
 -หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน  65,829.09 บาท 
 -หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน
 1,343,901.00 บาท 
 -หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 14,500.00 บาท 
 -หมวดรายได้จากทุน จ านวน -  บาท 
 -หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 13,229,113.08  บาท 
 -หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 17,178,333.00  บาท 
 (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน - บาท 
 (3) รายจ่ายจริง จ านวน 25,420,007.48 บาท ประกอบด้วย 
 -งบกลาง จ านวน 3,538,999.79   บาท 
 -งบบุคลากร จ านวน 11,206,580.00 บาท 
 -งบด าเนินงาน จ านวน 7,769,387.69   บาท 
 -งบลงทุน จ านวน 259,380.00    บาท 
 -งบรายจ่ายอื่น จ านวน -  บาท 
 -งบเงินอุดหนุน จ านวน 2,645,660.00  บาท 
 (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
จ านวน - บาท 
 (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม   จ านวน - บาท 
 (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  - บาท 
 

3.ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลได้ประมาณการรายรับและ
รายจ่ายดังนี้   
   3.1 รายรับ  ประมาณการรายรับไว้  จ านวน  39,333,000 บาท 

-หมวดภาษีอากร จ านวน 345,000.00บาท 
-หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน 
366,000.00 บาท 
-หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน   150,000.00   บาท 
-หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน
1,805,000.00  บาท 
-หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 47,000.00  บาท 
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-หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 16,620,000.00 บาท 
-หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 20,000,000.00 บาท 

   3.2 รายจ่าย  ได้ประมาณรายจ่ายไว้  จ านวน 39,333,000  บาท   
      ด้านบริหารทั่วไป 

 -แผนงานบริหารงานทั่วไป  จ านวน   10,902,640  บาท 
 -แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จ านวน  1,497,920 
บาท 

      ด้านบริการชุมชนและสังคม 
-แผนงานการศึกษา  จ านวน   10,354,367  บาท 
 -แผนงานสาธารณสุข   จ านวน    1,186,100  บาท 

  -แผนงานเคหะและชุมชน   จ านวน  7,799,910  บาท 
  -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน  105,000  บาท 
  -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  จ านวน   
            729,000  บาท 

     ด้านการเศรษฐกิจ 
 -แผนงานการพาณิชย์   จ านวน  2,454,200 บาท 

     ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
 -แผนงานงบกลาง   จ านวน   4,303,863   บาท 

         ส าหรับรายละเอียดประมาณการรายรับและรายจ่าย  ปรากฏตาม
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่ง
ข้าพเจ้าได้จัดส่งให้ทางสภาได้ตรวจสอบเป็นการล่วงหน้าแล้ว  จึงเรียนมา
เพ่ือโปรดพิจารณา 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
     ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย 
ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร
แล้ว 
     เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะ
ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

     ล าดับต่อไปจะเป็นการอภิปรายร่างเทศบัญญัติฯ สมาชิกท่านใด
ประสงค์จะอภิปรายร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ขอเชิญครับ 

     ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสภา
ว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
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งบประมาณ พ.ศ.2562 หรือไม่ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการ 
โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม      เห็นชอบ  8 ท่าน   
 (1.นายอภิชาติ  สวัสดี   2.นายวิสุทธิ์ แซ่บ่าง   3.นายประดิษฐ์  ปลอด
ภิญโญ  4.นายสุเทพ   ฮ่ันสกุล  5.นายเทิดศักดิ์    ลิ้มเจษฎาพงษ์           
6.นายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง   7.นายชวน  อิสสระทะ   8.นายประจักษ์  
สุริยาพิทักษ์)   
     ไม่เห็นชอบ (ไม่มี)   
     งดออกเสียง 3 ท่าน  
(1.นายวรวุฒิ  พลวิชัย  2.นายอ านวย  กองแก้ว   3.นายยุทธศักดิ์  กมล
จิตรุ่งเรือง) 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

     เป็นอันว่าที่ประชุมสภามีมติรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

     ขอเชิญท่านเลขาฯ ชี้แจงรายละเอียดล าดับต่อไปครับ  

ว่าที่ร้อยตรี ภิญโญ  วัชระสวัสดิ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่มีมติเห็นชอบรับร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จาก
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ จะเห็นได้ว่าปีนี้มีเอกสาร
ประกอบเยอะมาก เนื่องจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือ
ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24  มกราคม  2561 เรื่องก าหนด
หลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดว่าโครงการต่างๆ จะต้องตั้งงบประมาณเป็น
รายโครงการและให้จัดท าร่างโครงการนั้นๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาใน
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ใน
ชั้นการพิจารณาของสภาท้องถิ่นและการพิจารณาของผู้ก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 
     ล าดับต่อไปเป็นขั้นการด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบดูว่ามีส่วนใดหรือโครงการใดบ้างที่สมควร
แปรญัตติ  เพื่อให้เกิดความถูกต้องผมขอชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้ครับ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
     ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมี
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
     คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ตามข้อ 105 (3) ถือเป็น
คณะกรรมการสามัญตามข้อ 103 (1) จึงประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น
มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
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     ข้อ 107 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
เสนอชื่อ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     ผมขออนุญาตที่ประชุมสภาตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนสามท่าน 
เพ่ือด าเนินการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.
2562 ขอเชิญสมาชิกเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ท่านที่ 1  ขอเชิญครับ 
     เชิญท่านจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง ครับ 

นายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และคณะ
ผู้บริหาร กระผมนายจรัล   กมลจิตรุ่งเรือง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
เคียนซา เขต 2  ขอเสนอท่านเทิดศักดิ์ ลิ้มเจษฎาพงษ์ เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ ท่านที่ 1 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

    มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ขอเชิญครับ   
    หากไม่มีท่านใดน าเสนอเพ่ิม  ขอผู้รับรอง 2 ท่าน โปรดยกมือขึ้นครบั 

มติที่ประชุม      รับรอง 2 ท่าน 
(1.นายประจักษ์  สุริยาพิทักษ์  2.นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ) 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เป็นอันว่า นายเทิดศักดิ์  ลิ้มเจษฎาพงษ์   ได้รับการคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ  ท่านที่ 1  
     ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ  ท่านที่ 2 ครับ      
     เชิญท่านประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ ครับ 

นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ สมาชิก
สภาเทศบาล เขต 1 ผมขอเสนอนายวรวุฒิ  พลวิชัย  เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ ท่านที่ 2 ครับ 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

    มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ขอเชิญครับ   
    หากไม่มีท่านใดน าเสนอเพ่ิม  ขอผู้รับรอง 2 ท่าน โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม      รับรอง 2 ท่าน 
(1.นายเทิดศักดิ์  ลิ้มเจษฎาพงษ์  2.นายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง)  

      เป็นอันว่านายวรวุฒิ  พลวิชัย ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติ  ท่านที่ 2  
     ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ท่านที่ 3 ครับ      
     เชิญท่านสุเทพ  ฮั่นสกุล ครับ 
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นายสุเทพ  ฮ่ันสกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนทา่นประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร  กระผม
นายสุเทพ  ฮ่ันสกุล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ผมขอเสนอนายอภิชาติ  
สวัสดี ครับ 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

    มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ขอเชิญครับ   
    หากไม่มีท่านใดน าเสนอเพ่ิม  ขอผู้รับรอง 2 ท่าน โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม      รับรอง 2 ท่าน 
(1.นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ  2.นายประจักษ์  สุริยาพิทักษ์) 

      เป็นอันว่า นายอภิชาติ  สวัสดี  ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ท่านที่ 3  
    ขอเชิญท่านเลขานุการสภา ประกาศรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 

ว่าที่ร้อยตรี ภิญโญ  วัชระสวัสดิ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

     ตามที่ได้มีการเสนอชื่อและได้ท าการรับรองจากท่านสมาชิกสภาซึ่ง
ด าเนินการถูกต้องตามระเบียบฯ คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
จ านวน 3 ท่าน  ประกอบด้วย 
1.  นายเทิดศักดิ์  ลิ้มเจษฎาพงษ์ 
2.  นายวรวุฒิ  พลวิชัย 
3.  นายอภิชาติ  สวัสดี 

     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554  
     ข้อ 109 วรรคแรก  การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น 
     ดังนั้น หลังเลิกประชุมสภาในวันนี้  เวลา 13.30 น. ผมขอนัด
คณะกรรมการแปรญัตติ ทั้ง 3 ท่าน ประชุมเพ่ือให้ทั้ง 3 ท่านได้ท าการ
คัดเลือกกันเอง เป็นประธาน 1 คน และเลขานุการ 1 คน  ซึ่งจะท าการ
คัดเลือกกัน  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลฯแห่งนี้ 

คณะกรรมการแปรญัตติ      รับทราบ     

(1.นายเทิดศักดิ์  ลิ้มเจษฎาพงษ์ 2.นายวรวุฒิ  พลวิชัย  3.นายอภิชาติ  
สวัสดี) 
 

ว่าที่ ร.ต.ภิญโญ   วัชระสวัสดิ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
     ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  
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     ข้อ ๔๙  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว จะต้อง
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
          ฉะนั้น ผมขอเสนอเห็นสมควรก าหนดห้วงเวลาให้ท่านสมาชิกสภา
ยื่นค าแปรญัตติ  จ านวน  3 วัน  สามารถเสนอค าแปรญัตติได้ ในวันที่ 
16,17 และ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น.-17.30 น.  ณ  ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา  และประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติ  ในวันที่  22  สิงหาคม 2561  เวลา  10.00 น.  ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาล   

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

     มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่   
     

ที่ประชุม      ไม่มี 

      เมื่อไมมี่ท่านสมาชิกสภาฯ เสนออีก ผมขอมติที่ประชุมสภา ท่านสมาชิก
ท่านใดเห็นชอบการก าหนดห้วงเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ และการ
ก าหนดวันประชุมแปรญัตติตามที่เลขานุการสภาฯ เสนอโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม      เห็นชอบ  8 ท่าน   
(1.นายวิสุทธิ์ แซ่บ่าง   2.นายชวน  อิสสระทะ    3.นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ  
4.นายอภิชาติ สวัสดี  5.นายเทิดศักดิ์ ลิ้มเจษฎาพงษ์   6.นายจรัล  กมลจิต
รุ่งเรือง  7.นายสุเทพ  ฮั่นสกุล  8.นายประจักษ์  สุริยาพิทักษ์)  
     ไม่เห็นชอบ (ไม่มี)   
     งดออกเสียง 3 ท่าน  
(1.นายอ านวย  กองแก้ว  2.นายวรวุฒิ พลวิชัย  3.นายยุทธศักดิ์  กมลจิต
รุ่งเรือง) 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

     ผมขอประกาศให้ทุกท่านในที่ประชุมทราบว่า สภามีมติเห็นชอบให้ 
ก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติ วันที่ 16,17 และ 20 สิงหาคม 2561 
เวลา 08.30 น.-17.30 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา  
และประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ในวันที่  22  สิงหาคม  
2561  เวลา  10.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล  และผมขอนัด
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 2เพ่ือพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติฯในวาระท่ี 2 และ 3 วันที่  27  สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. 
ทุกท่านรับทราบนะครับ 



-๑๐- 
 

ที่ประชุม      รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ  

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

 

     ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ มีท่านสมาชิกท่านใดน าเสนอความ
เดือดร้อนของชาวบ้านทั้งสองเขตบ้างครับ 
     เชิญท่านจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง ครับ  

นายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
และข้าราชการทุกท่าน ผมนายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง  สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลเคียนซา  เขต 2 ขอเรียนถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความคืบหน้าการ
ด าเนินงานเรื่องดังนี้ 
     1. เรื่อง โรงสูบน้ า ทางเทศบาลได้ด าเนินการถึงไหนแล้ว 
     2. เรื่อง กล้องวงจรปิด ได้ด าเนินการไปถึงขั้นตอนไหน 
     3. เรื่อง การเลี้ยงโคในเขตเทศบาลส่งกลิ่นเหม็น ชาวบ้านฝากถามว่า 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานนิติกร  ได้เข้าไปพูดคุยเจรจาหรือยัง 
     5.เรื่อง การกวาด ล้างถนนสายราษฎร์อุทิศ ได้กวาดถนนบ้างหรือไม่ 
ถนนไม่ค่อยได้ล้าง ผู้รับผิดชอบช่วยด าเนินการให้ด้วย 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

     มีสมาชิกท่านใดจะน าเสนออีกบ้าง ให้น าเสนอเพ่ือจะได้ให้ผู้บริหารได้
ตอบคราวเดียวกัน 
     เชิญท่านประจักษ์  สุริยาพิทักษ์ 
 

นายประจักษ์  สุริยาพิทักษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา นายกเทศมนตรี และ
ผู้บริหารทุกท่าน ผมนายประจักษ์  สุริยาพิทักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
เคียนซา เขต 2 ขอเรียนให้ทราบว่า ถังขยะไม่มีฝาปิด ไม่มีล้อ ชาวบ้านลาก
ไปมาท าให้ช ารุด อยากให้เปลี่ยนถังให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานด้วยครับ  

นายโกวิช   แสงตะวันวงศ์ 
นายกเทศมนตรี 

     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตามที่
ท่านสมาชิกได้สอบถาม และแนะน าหลายเรื่อง ผมขอน าเรียนให้ทราบดังนี้ 
1. เรื่อง โรงสูบน้ า ตามที่ได้ขออนุมัติจากสภาจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไข
ปัญหาประปาของเทศบาล ขั้นตอนการด าเนินการขอให้ปลัดได้ชี้แจงครับ 

ว่าที่ ร.ต.ภิญโญ   วัชระสวัสดิ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

          เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน  เนื่องจากได้มีระเบียบใหม่ได้ออกมาว่า โครงการ
ก่อสร้างต้องมีวิศวกรสามัญเป็นผู้รับรองแบบก่อนที่จะจัดซื้อจัดจ้าง  โดย
ทางเทศบาลได้ขอความร่วมมือไปยังส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้รับรองแบบให้กับ



-๑๑- 
 

ทางเทศบาลเรียบร้อยแล้ว และเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ขณะนี้
อยู่ในขั้นตอนการก าหนดราคากลางครับ  

นายโกวิช   แสงตะวันวงศ์ 
นายกเทศมนตรี 

     เรื่องที่  2 กล้องวงจรปิด ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบก าลัง
ด าเนินการไปตามขั้นตอนของทางราชการครับ 
     เรื่องที่ 3 เรื่อง การเลี้ยงโคในเขตเทศบาลส่งกลิ่นเหม็น ฝ่ายนิติกรได้
เข้าไปประสานงานแล้ว ทางผู้เลี้ยงโคได้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยการน าปูน
ขาวไปโรยเพ่ือดับกลิ่นแล้ว และทางผู้เลี้ยงโคได้ขอเวลาเพ่ือที่จะทยอยขาย
โคไปเรื่อยๆครับ 
     เรื่องท่ี 4 ความไม่สะอาดเรียบร้อยของถนน ช่วงนี้ฝนตกบ่อย ให้ฝนทิ้ง
ช่วงสักหน่อย ผมจะรีบให้เจ้าหน้าที่ ไปล้างถนนให้เรียบร้อย ให้กอง
สาธารณสุขให้ผู้รับจ้างแต่ละคนส่งใบงานระบุขอบเขตงานในเขตความ
รับผิดชอบของตัวเอง ขอฝากกองสาธารณสุขด าเนินการด้วย 
     เรื่องที่ 5 เรื่องถังขยะ ตามที่ท่านประจักษ์ได้ร้องขอ ผมขอมอบกอง
สาธารณสุขไปตรวจเช็ค และเปลี่ยนถังขยะให้เรียบร้อยด้วย 
     ผมขอเชิญผู้อ านวยการกองคลัง ช่วยชี้แจงในส่วนของกล้องวงจรปิดสัก
หน่อยครับ  

นางสาวจริยา  สกุลหนู 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา และผู้บริหารทุกท่าน ดิฉัน
นางสาวจริยา  สกุลหนู  ผู้อ านวยการกองคลัง ขอชี้แจงในส่วนของกล้อง
วงจรปิด จะด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายในวันที่ 28 กันยายนนี้ ใน
ส่วนของการเบิกจ่ายเงินสามารถล่วงไปในปีงบประมาณถัดไปได้       
ขณะนี้รอจังหวัดอนุมัติให้ความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง  หากจังหวัด
อนุมัติมาเรียบร้อยแล้ว จะใช้วิธีเฉพาะเจาะจง เรียกผู้รับจ้างมาท าสัญญาได้
เลยคะ่  

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอบคุณท่านผู้อ านวยการกองคลังที่ให้ความชัดเจนครับ  
     มีสมาชิกสภาท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอ
ปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซาครับ 
 

ปิดประชุม   เวลา  12.15 น.  
 
 

    (ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี                   ผู้บันทึกการประชุม 
                  (ภิญโญ  วชัระสวัสดิ์) 
                                   เลขานุการสภาเทศบาล  



-๑๒- 
 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจแล้ว 
 
 
    (ลงชื่อ)                 ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง) 
 
    (ลงชื่อ)                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นายวิสุทธิ์   แซ่บ่าง) 
 
    (ลงชื่อ)                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ) 
 
 
ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 
 
 
    (ลงชื่อ)                  ประธานสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
          (นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง) 
 
 


